


Samantekt íbúafundar borgastjóra í Grafarvogi 27. janúar 2024 

 

Borgarstjórinn í Reykjavík hélt opinn íbúafund í Rimaskóla þann 27. janúar 2024 þar sem boðið var 
upp á samtal íbúa og borgarstjóra. 90 manns sótu fundinn.  

 

Borgarstjóri opnaði fundinn og kynn� fyrirkomulag. Áhersla væri á þáttöku gesta með annarsvegar 
umræðu í hópum og hins vegar í formi könnunar á forri�nu Men� þar sem hver og einn fundargestur 
gæ� set inn sínar áherslur og tekið þát í að mynda orðaský sem bir�st á skjá. Í framhaldi af því væri 
orðið gefið laust og fólk gæ� betur útskýrt málið fyrir öllum fundagestum, auk þess sem starfsfólk 
borgarinnar gæ� betur tekið niður ábendingar. 

 

Hvað er það besta við Grafarvog?  

Ges�r voru spurðir hvað væri það besta í þeirra nærumhverfi. 

Ges�r nefndu langles�r nátúruna og ú�vistarsvæði sem það besta í þeirra hverfi. Þá var einnig talað 
um að hverfið væri rólegt, þar væri lágreist byggð og lí�ll þétleiki. Hverfið væri barnvænt og þar væri 
öflugt íþrótastarf. Ges�r voru almennt ánægðir með félagsstarf eldriborgara í Grafarvoginum, þeim 
finnst sundlaugin góð og töluverður �öldi nefndi að skólakerfið væri got.  

 

Orðaský fundargesta:  

 

 

 



Hvað má bæta í Grafarvogi?  

Næst voru ges�r spurðir hvað mæ� bæta í þeirra hverfi. 

Mikil áhersla var lögð á samgöngumál, íbúar í Grafarvogi vilja betri almenningssamgöngur, var þá 
bæði talað um almenningssamgöngur innan Grafarvogs sem og samgöngur í og úr Grafarvogi. Einnig 
var mikil áhersla lögð á þjónustu, ges�r nefndu að �ölga þyr�i matvöruverslunum, þeir telja þjónustu 
vera á of fáum stöðum í hverfinu og vilja hafa þjónustu í göngufæri, einnig var talað um að það 
vantaði heilsugæslu í hverfið.  

Töluvert var ræt um að bæta þyr�i umhverfi og lýðheilsu, ges�r vilja meiri aðstöðu �l íþrótaiðkunar, 
bæði innanhús og utandyra, bæta göngus�ga og �ölga bekkjum.  

Ges�r minntust einnig á menntamál, að það vantaði leikskólapláss og fleiri skóla, sérstaklega var talað 
um skólamál í Staðarhverfi. Þá var athygli vakin sérstaklega á hverfinu í Gufunesi, að þar þyr�i að 
bæta innviði og þjónustu. Að lokum var einnig minnst á að bæta þyr�i sorphirðu.   

 

Orðaský fundargesta:  

 

 

 

Hvað á borgarstjóri að setja í forgang?  

Í lok fundar voru ges�r spurðir hvaða mál borgarstjóri æ� að setja í forgang.  

Fles�r voru sammála um að almenningssamgöngur ætu að vera í forgangi. Þá minntust ges�r einnig á 
að borgarstjóri æ� að setja í forgang að bæta �ármálastjórn borgarinnar.  

 

Einstaka hugmyndir  

• Körfuboltavellir við skólana 
• Sparkvellir við skólana 



• Úrbætur á hundagerði í Staðarhverfi  
• Klára göngu- og hjólas�g e�ir Korpuá og tengja upp að Úlfarsfelli  
• Saltkistur í Gufunes 
• Setja upp sjósundaðstöðu  
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